

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 127 (11/2559) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. และการขอหารือองค์ประกอบของคณะกรรมการของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1) เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. โดยดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 2) เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. โดยดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม และประกาศใช้แล้ว
4.2	การพิจารณางบประมาณเพื่อปรับปรุงวังจันทน์ริเวอร์วิว	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 14,651,960.56 บาท โดยใช้งบประมาณ (เงินรายได้) จากศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเพื่อดำเนินการต่อไป ในส่วนของการขอยกเว้นไม่คืนเงินยืมมหาวิทยาลัย ขอให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง	ศูนย์วัฒนธรรมฯ รับทราบมติ โดยอยู่ ระหว่างดำเนินการ
4.3	การพิจารณานำผลิตภัณฑ์ของคณะต่างๆ ไปจำหน่ายยังศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว	สภามหาวิทยาลัยรับทราบการนำผลิตภัณฑ์ของคณะต่างๆ ไปเผยแพร่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว โดยขอให้ทำการติดป้ายแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย	ศูนย์วัฒนธรรมฯ รับทราบมติ และ ดำเนินการแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	การพิจารณารายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ กปม. รับทราบมติ
5.2	การพิจารณาขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้ นายสมปอง พงษ์ศักดิ์ศรี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาแล้ว
5.3	การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งคำสั่งแล้ว
5.4	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสัมมนาการจัดทำนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามควบคู่กับการจัด Retreat ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560 โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับทราบและอยู่ระหว่างดำเนินการ
5.5	การพิจารณาจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติตามที่เสนอ โดยในส่วนของกรอบอัตราและค่าจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกำหนด	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกองบริหารงานบุคคลรับทราบ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.6	การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ. 08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ โดยนำเสนอต่อ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ กปม. รับทราบมติ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
5.7	การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรจำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 <p>โดยนำเสนอต่อ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป</p>	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ กปม. รับทราบมติ และอยู่ระหว่างดำเนินการ